
 
  รายงานการประชุม 

สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
ครั้งท่ี  1/2557  

วันอังคารท่ี  21  มกราคม  พ.ศ. 2557 
ณ  ห้องประชุมประชานารถ ช้ัน 2  อาคารเฉลิมพระเกียรต ิ วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ 

-------------------------------- 
 

ผู้มาประชุม 
 

1. ศ.(เกียรติคุณ) เกริกเกียรติ  พิพัฒน์เสรีธรรม นายกสภามหาวิทยาลัย 
2. ดร.กิจจา   ใจเย็น   อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
3. ศ. ดร.สิน  พันธุ์พินิจ  อธิการบดี 
4. รศ.ประภัสร์  สิริสัมพันธ์นาวา  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
5. รศ. ดร.ธํารงค์  อุดมไพจิตรกุล  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. นายประวัต ิ หาดปิ่นขจรจารุ                 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. นายประสงค์  ธาราไชย                 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. รศ. ดร.ยุทธชัย  บรรเทิงจิตร  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
9. ศ. (กิตติคุณ) น.สพ.ดร.อรรณพ  คุณาวงษ์กฤต กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
10. นายโอภาส  เพชรมุณี  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
11. รศ. ดร.สมศักดิ์  มีทรัพย์หลาก  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
12. นายสุรยุทธ  ศรีประเสริฐ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
13. นายศิริชัย  สมแสน  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
14. นายสืบพงษ์  ม่วงชู  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
15. ผศ.นภกานต์  สุคันธารุณ        กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
16. ผศ. ดร.สัมพันธ์  จันทร์ดํา  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
17. ผศ.นเรศ  ใจหาญ  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
18. ผศ.นิคม  สาคร   กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
19. นายพิเชษฐ์  มาเร็ว  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
20. ดร.อัมรัตน์  โกมลมาศ  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
21. ผศ.วรรณา  อาจณรงค์  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
22. ผศ.ฉัตรชาย  ศุภจารีรักษ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
23. นายสมพงษ์  ชีไธสง  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
24. นายสมบูรณ์  หมุนแก้ว  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
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25. ผศ. ดร.อนุชา  จุลกะเสว ี  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
26. นายนุลอัฟฎา  สาและ  ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผู้ไม่มาประชุม  

1. นายนิรุตติ์  ศิริจรรยา        กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
2. นายบุญคลี   ปลั่งศิร ิ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. พลเอกรังสฤษดิ์  แจ้งเจนกิจ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวฒุิ 
4. นายวรรธนะ  เจริญนวรัตน ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. นายวิบูลย์  กรมดิษฐ ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางสาววรรษมน  ทวีกิตติวงศ์  เจ้าหน้าท่ีงานกิจการสภามหาวิทยาลัย 
2. ผศ.สุชาติ  เอ้ือไตรรัตน์  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

 

เริ่มประชุมเวลา    13.30  น. 
 

ศ.(เกียรติคุณ) เกริกเกียรติ  พิพัฒน์เสรีธรรม นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานการประชุม ได้กล่าวเปิด
ประชุม และเริ่มพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

1.1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

- ไม่มี - 

1.2 เรื่องท่ีเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

เลขานุการแจ้งต่อท่ีประชุมว่า การประชุมในวันนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับเอกสารประกอบการ
ประชุมเพ่ิมเติม 1 ชุด คือ เอกสารเย็บมุม วารเพ่ิมเติม วาระ 5.4 และหนังสือท่ี ศธ 0580.101(4)/0099 ลงวันท่ี 16 
มกราคม 2557 เรื่องขอข้อมูลของกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพ่ือจัดทําเอกสารประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย  
โดยขอความกรุณาส่งคืนภายในวันท่ี 27 มกราคม 2557 ท่ีงานกิจการสภามหาวิทยาลัย 
 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 ท่ีประชุมพิจารณารายงานการประชุมครั้งท่ี 14/2556 เม่ือวันท่ี 23 ธันวาคม 2556 และรับรอง
รายงานการประชุมโดยไม่แก้ไข อย่างไรก็ตาม ในส่วนของวาระท่ี 6.1 กรณีการเปิดให้ผู้บริหาร สภาคณาจารย์
และข้าราชการเข้ารับฟังการประชุมสภามหาวิทยาลัย ท่ีประชุมเห็นควรมอบอธิการบดีรับไปหารือกับฝ่ายบริหาร
และสภาคณาจารย์และข้าราชการ เนื่องจากอาจมีประเด็นข้อกฎหมายต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง จึงควรพิจารณาแนวทาง 
การปฏิบัติให้เกิดความชัดเจน เพ่ือป้องกันการฟ้องร้องท่ีอาจเกิดข้ึนได้ในภายหลัง 
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ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องหรือค้างจากการพิจารณาครั้งก่อน 

3.1 รับทราบผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งท่ี 14/2556  

 ด้วยในการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งท่ี 1/2554 เม่ือวันท่ี 25 
มกราคม 2554 วาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ ท่ีประชุมขอให้งานกิจการสภามหาวิทยาลัยจัดทํารายงานผลการปฏิบัติ      
ในส่วนท่ีสภามหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบ/อนุมัติแล้ว เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งถัดไป    
เพ่ือรายงานความคืบหน้าการดําเนินงานในเรื่องท่ีสภามหาวิทยาลัยได้มีมติไปแล้ว 

 เพ่ือให้เป็นไปตามความเห็นของท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยและเป็นไปตามข้อกําหนดของ ก.พ.ร. 
เก่ียวกับระดับคุณภาพในการกํากับดูแลของสภามหาวิทยาลัย จึงนําผลสรุปการปฏิบัติงานตามมติสภา
มหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 14/2556 เม่ือวันท่ี 23 ธันวาคม 2556 เสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย 
รายละเอียดตามเอกสารท่ีแนบมานี ้

 จึงเรียนเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เพ่ือโปรดทราบ 

 มติสภา  มทร. ตะวันออก       รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

4.1 รับทราบกระบวนการสรรหาอธิการบด ี

 ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มีคําสั่งท่ี 21/2556 ลงวันท่ี 27 พฤศจิกายน 
2556 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี เพ่ือดําเนินการตามข้อบังคับฯ ว่าด้วย การสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 
2551 นั้น 

 คณะกรรมการตามคําสั่งดังกล่าว ได้กําหนดกรอบวิธีปฏิบัติและกระบวนการในการสรรหาตามท่ี
ข้อบังคับฯ กําหนดเรียบร้อยแล้ว โดยได้กําหนดให้วันท่ี 13 - 17 มกราคม 2557 เป็นวันเปิดให้มีการรับสมัคร    
/เสนอรายชื่อบุคคลท่ีมีความเหมาะสมต่อการเสนอเข้ารับการคัดเลือกให้ดํารงตําแหน่งอธิการบดี พร้อมท้ัง
กําหนดให้ผู้ได้รับการสรรหาจะต้องแสดงวิสัยทัศน์ ตลอดจนแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยต่อสภา
มหาวิทยาลัย เพ่ือประกอบการลงมติคัดเลือกในวันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2557 ก่อนนําเสนอหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
ดําเนินการในส่วนของการนําเสนอข้ึนทูลเกล้าฯ เพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป รายละเอียดตาม
เอกสารท่ีแนบมานี ้

 จึงเรียนเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เพ่ือโปรดทราบ  

 มติสภา  มทร. ตะวันออก         รับทราบ โดย ดร.กิจจา  ใจเย็น ประธานคณะกรรมการสรรหา
อธิการบด ีได้แจ้งต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ิมเติมว่า จากการเปิดรับสมัคร/เสนอรายชื่อบุคคลท่ีเหมาะสมเพ่ือเข้ารับ
การสรรหาให้ดํารงตําแหน่งอธิการบดี ระหว่างวันท่ี 13 - 17 มกราคม 2557 ปรากฏผลสรุปได้ดังนี ้
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1. กรณีการสมัครเข้ารับการสรรหาด้วยตนเอง จํานวน 2 ราย ได้แก่ 
1) รศ.ทนงศักดิ์  วันชัย 
2) ผศ. ดร.ชงโค  แซ่ตั้ง 

2. กรณีท่ีมีหน่วยงาน/ส่วนราชการเสนอรายชื่อเข้ารับการสรรหา จํานวน 2 ราย ได้แก่ 
1) ศ. ดร.สิน  พันธุ์พินิจ 
2) รศ. ดร.อิสรีย์  หรรษาจรูญโรจน ์

 ซึ่งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีจะได้ดําเนินการตามกระบวนการและข้ันตอนท่ีประกาศกําหนดไว้ 
และคาดว่า น่าจะเสร็จสิ้นกระบวนการสรรหาฯ ได้ในวันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2557 ตามตารางเวลาท่ีแนบเสนอมานี ้ 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

5.1 พิจารณาอนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา ประจําภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2556 (เพิ่มเติม) 

   ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ในการประชุมครั้งท่ี 14/2556 เม่ือวันท่ี 23 
ธันวาคม 2556 ได้อนุมัติการให้ปริญญาและปริญญาเกียรตินิยมแก่ผู้สําเร็จการศึกษาประจําภาคการศึกษาท่ี 1   
ปีการศึกษา 2556 จํานวน 447 คน รายละเอียดตามมติสภามหาวิทยาลัย วาระ 5.1 ท่ีแนบ 

 บัดนี้ สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้มีหนังสือ ท่ี ศธ 0580.301(6)/0013 ลงวันท่ี 8 
มกราคม 2557 นํารายชื่อผู้สําเร็จการศึกษาประจําภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2556 ของคณะวิศวกรรมศาสตร ์
และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จํานวน 61 คน เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เพ่ือขออนุมัติการให้ปริญญาและปริญญา
เกียรตินิยม โดยมีรายละเอียดดังนี ้
 

ลําดับ คณะ 
จํานวน         

ผู้สําเร็จการศึกษา 
เกียรตินิยม 
อันดับ 1 

เกียรตินิยม 
อันดับ 2 

1. 
 

วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 

61 3 1 

รวม 61 3 1 

 ท้ังนี้ สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้นํารายชื่อผู้สําเร็จการศึกษาดังกล่าวเสนอต่อสภา
วิชาการเพ่ือขออนุมัติผลสําเร็จการศึกษา ในการประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี 1/2557 เม่ือวันท่ี 7 มกราคม 2557 
รายละเอียดตามหนังสือ ท่ี ศธ 0580.009/003 ลงวันท่ี 9 มกราคม 2557 และมติสภาวิชาการ วาระ 4.2     
ตามแนบ 

 เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 17 (7) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548     
จึงเรียนเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติการให้ปริญญาและปริญญาเกียรตินิยมแก่ผู้สําเร็จ  
การศึกษา ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2556 จํานวน 61 คน ตามรายชื่อท่ีแนบ ท้ังนี้ วันท่ีสําเร็จการศึกษาคือ
วนัท่ี 30 กันยายน 2556 
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 มติสภา  มทร. ตะวันออก    อนุมัติการให้ปริญญาและปริญญาเกียรตินิยมแก่ผู้สําเร็จการศึกษา   
ประจําภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2556 (เพ่ิมเติม) จํานวน 61 คน ตามเสนอ 

5.2 พิจารณาอนุมัติเปิดรายวิชาเพิ่มเติมสําหรับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) ฉบับปี 
พ.ศ. 2548 

 ด้วยสภาวิศวกร ได้ออกระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยวิชาชีพพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร ์
วิชาชีพพ้ืนฐานทางวิศวกรรม และวิชาเฉพาะทางวิศวกรรมท่ีสภาวิศวกรจะให้การรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร
และวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2554 ซึ่งมีผลบังคับใช้กับนักศึกษาท่ีเข้าศึกษาใน     
ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป ดังนั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จึงขออนุมัติเปิดรายวิชา
เพ่ิมเติมในกลุ่มวิชาวิศวกรรมโยธา สําหรับนักศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)      
ฉบับปี พ.ศ. 2548 ได้แก่ รายวิชา 04-120-308 ปฏิบัติการออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก และรายวิชา       
04-120-204 วัสดุวิศวกรรมโยธาและการทดสอบ เพ่ือรองรับระเบียบดังกล่าว โดยสภาวิชาการ ในการประชุม
ครั้งท่ี 1/2557 เม่ือวันท่ี 7 มกราคม 2557 ได้เห็นชอบให้เปิดรายวิชาดังกล่าวเพ่ิมเติมในคณะวิศวกรรมศาสตร์
และสถาปัตยกรรมศาสตร์ แล้ว พร้อมท้ังขอให้คณะฯ สร้างแรงจูงใจให้นักศึกษาท่ีเข้าเรียนในปีการศึกษา 2555    
เลือกเรียนรายวิชาดังกล่าวเป็นวิชาเลือกเสรีเพ่ือเป็นการเพ่ิมทักษะของบัณฑิตและรองรับระเบียบคณะกรรมการ
สภาวิศวกร บัญชีหมายเลข 3 (ข้อ 5) วิชาเฉพาะทางวิศวกรรม โดยการขออนุมัติเปิดรายวิชาเพ่ิมเติมจากสภา
มหาวิทยาลัย รายละเอียดตามหนังสือท่ี ศธ 0580.009/003 ลงวันท่ี 9 มกราคม 2557 และมติสภาวิชาการ 
วาระ 4.1 ท่ีแนบ 

 เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 17 (5) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548  
ท่ีกําหนดให้สภามหาวิทยาลัยมีอํานาจในการพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด ประกอบเกณฑ์ข้อบังคับและระเบียบต่างๆ ท่ีสภาวิชาชีพ 
กําหนด จึงเรียนเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เพ่ือโปรดพิจารณา 

 มติสภา  มทร. ตะวันออก    อนุมัติให้เปิดรายวิชาเพ่ิมเติมสําหรับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
(วิศวกรรมโยธา) ฉบับปี พ.ศ. 2548 ตามเสนอ พร้อมท้ังมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมว่า เนื่องจากวิทยาเขตอุเทนถวาย
มีครุภัณฑ์การเรียนการสอนทางด้านช่างก่อสร้างอยู่เป็นจํานวนมาก ซึง่น่าจะนํามาใช้ทําประโยชน์ได้มากกว่านี้ แต่
เนื่องจากติดขัดในเรื่องของท่ีดินอันเป็นท่ีตั้งวิทยาเขต ทําให้ส่งผลกระทบต่อการขอรับการจัดสรรงบประมาณ         
จึงขอฝากให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาในเรื่องทิศทางและแนวทางการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนา
วิทยาเขตอุเทนถวายในโอกาสต่อไปด้วย 
 

5.3 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินประจํามหาวิทยาลัย แทนกรรมการท่ีพ้นตําแหน่ง
ก่อนครบวาระ 

 ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มีคําสั่งท่ี 11/2556 ลงวันท่ี 20 กันยายน 
2556 แต่งตั้งนายสุรยุทธ  ศรีประเสริฐ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการในคณะกรรมการ
บริหารการเงินและทรัพย์สินประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ง.) รายละเอียดตามคําสั่ง ท่ีแนบมานั้น 
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 เนื่องจากในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 14/2556 เม่ือวันท่ี 23 ธันวาคม 2556 ท่ีประชุมฯ 
ได้มีมติคัดเลือก นายสุรยุทธ  ศรีประเสริฐ ให้ดํารงตําแหน่งประธาน ก.บ.ง. แทน นายบุญคลี  ปลั่งศิริ ท่ี     
ดํารงตําแหน่งครบวาระ ทําให้ตําแหน่งกรรมการ ก.บ.ง. ท่ีเลือกจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ        
ตามข้อบังคับฯ ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินประจํามหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2556 
ข้อ 3 ว่างลง 1 ตําแหน่ง ซึ่งสภามหาวิทยาลัยเห็นสมควรให้พิจารณาคัดเลือกในการประชุมครั้งต่อไป ดังนั้น    
จึงเรียนเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เพ่ือโปรดพิจารณาคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่ง
ปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการ ก.บ.ง. แทน ตามข้อบังคับฯ ต่อไป รายละเอียดตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 14/2556 
เม่ือวันท่ี 23 ธันวาคม 2556 และคําสั่งสภามหาวิทยาลัย ท่ีแนบมานี ้

 จึงเรียนเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เพ่ือโปรดพิจารณา 

 มติสภา  มทร. ตะวันออก    ให้แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.ธํารงค์  อุดมไพจิตรกุล กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการ ก.บ.ง. แทน นายสุรยุทธ  ศรีประเสริฐ 
 

5.4 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประจําวิทยาเขตจันทบุรี 

 ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้มีคําสั่งท่ี 21/2553 ลงวันท่ี 29 มิถุนายน 
2553 แต่งตั้งคณะกรรมการประจําวิทยาเขตจันทบุรี โดยมีวาระการดํารงตําแหน่ง 2 ปี ตามข้อบังคับฯ ว่าด้วย 
คณะกรรมการประจําวิทยาเขต พ.ศ. 2553 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2555 รายละเอียดตามคําสั่ง
สภามหาวิทยาลัย และข้อบังคับฯ ท่ีแนบ 

 บัดนี้ ประธานและกรรมการชุดดังกล่าว ได้ครบวาระการดํารงตําแหน่ง และวิทยาเขตจันทบุรีได้
คัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกตามข้อ 5 (2) และ (5) เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา   
17 (14) และมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ประกอบข้อบังคับฯ    
ว่าด้วย คณะกรรมการประจําวิทยาเขต พ.ศ. 2553 ข้อ 5 จึงเรียนเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา
แต่งตั้งคณะกรรมการประจําวิทยาเขตจันทบุรี ดังนี ้

1. โปรดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเพ่ือแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการ
ประจําวิทยาเขตจันทบุร ี

2. โปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการประจําวิทยาเขตจันทบุรี ประกอบด้วย 
1. พลเรือเอก วสินธ์  สาริกะภูต ิ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการ ตามข้อ 5(2) 
2. นายดิเรก  ศุภววิรรธน ์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการ ตามข้อ 5(2) 
3. รองอธิการบดีประจําวิทยาเขตจันทบุร ี กรรมการ ตามข้อ 5(3) 
4. คณบดีคณะเทคโนโลยีสังคม  กรรมการ ตามข้อ 5(4) 
5. คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร กรรมการ ตามข้อ 5(4) 
6. นายไพโรจน์  วุฒิชัย ผู้แทนสํานักงานวิทยาเขตจันทบุร ี กรรมการ ตามข้อ 5(5) 
7. ผศ. ดร.วรรณา  เฉลิมพรพงศ์ ผู้แทนคณะเทคโนโลย ี กรรมการ ตามข้อ 5(5) 

  อุตสาหกรรมการเกษตร 
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8. นางจันทนี  กองสุข ผู้แทนคณะเทคโนโลยีสังคม กรรมการ ตามข้อ 5(5) 
9. ผู้อํานวยการสํานักงานวิทยาเขตจันทบุรี  กรรมการและเลขานุการ ตามข้อ 5(6) 

 จึงเรียนเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เพ่ือโปรดพิจารณา รายละเอียด
ตามหนังสือท่ี ศธ 0580.112/043 ลงวันท่ี 17 มกราคม 2557 ท่ีแนบ 

 มติสภา  มทร. ตะวันออก    ตามข้อ 1 สภามหาวิทยาลัยมีมติเลือก นายประวัติ  หาดปิ่นขจรจารุ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานคณะกรรมการประจําวิทยาเขตจันทบุรี สําหรับข้อ 2 
เหน็ชอบการแต่งตั้งกรรมการประจําวิทยาเขตจันทบุรี ลําดับท่ี 1 - 9 ตามเสนอ 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ 

6.1 แนวทางในการขอรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาวิทยาเขตอุเทนถวาย 

 นายสมพงษ์  ชีไธสง กรรมการสภามหาวิทยาลัย ได้เสนอข้อคิดเห็นต่อสภามหาวิทยาลัยว่า 
เนื่องจากวิทยาเขตอุเทนถวายมีอาคารสถานท่ีท่ีต้องได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมจํานวนมาก ซึ่งท่ีผ่านมาในอดีต
ได้เคยจัดทําคําของบประมาณสําหรับการปรับปรุงอาคารเรียน โรงอาหาร โรงฝึกงาน ไว้ประมาณ 60 ล้านบาท 
แต่ภายหลังจากมีปัญหาข้อพิพาทเรื่องท่ีดินกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ส่งผลให้การขอรับการจัดสรร
งบประมาณต้องได้รับผลกระทบตามไปด้วย จึงอยากขอฝากให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้พิจารณาเรื่องการจัดสรร
งบประมาณให้กับการพัฒนาวิทยาเขตอุเทนถวายในโอกาสต่อๆ ไป ด้วย 

 กรณีดังกล่าวนี้ นายสืบพงษ์  ม่วงชู รองอธิการบดี ได้ชี้แจงเพ่ิมเติมว่า ขณะนี้ได้อาศัยช่องทาง    
การจัดสรรเงินรายได้ สําหรับใช้ในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารในวิทยาเขตอุเทนถวายท่ีมีความจําเป็นเร่งด่วน 
และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (CEO) เรียบร้อยแล้ว ก่อนเสนอต่อ ก.บ.ง.   
และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไป ขณะท่ี นายประวัติ  หาดปิ่นขจรจารุ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ชี้แจงเก่ียวกับคดีพิพาทเรื่องท่ีดินวิทยาเขตอุเทนถวายว่า ขณะนี้ได้ค้นพบเอกสารหลักฐานสําคัญ
เก่ียวกับการปรับลดงบประมาณ อันเนื่องมากจากกรณีพิพาทเรื่องท่ีดินวิทยาเขตอุเทนถวาย พร้อมท้ังได้ส่งให้
ศาลเรียบร้อยแล้ว คาดว่าอีกประมาณ 2 - 3 เดือน ศาลน่าจะนัดไต่สวน และหากศาลมีคําสั่งคุ้มครองฉุกเฉิน   
จะนําคําสั่งศาลไปแจ้งต่อสํานักงบประมาณเพ่ือขอยับยั้งมติคณะรัฐมนตรี และขอรับการจัดสรรงบประมาณต่อไป 
อย่างไรก็ตาม ในส่วนของการพัฒนาวิทยาเขตอุเทนถวาย มหาวิทยาลัยยังคงต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้
สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 

6.2 สภามหาวิทยาลัยหารือเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาและการจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัย 

 ศ.(กิตติคุณ) น.สพ. ดร.อรรณพ  คุณาวงษ์กฤต กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอ
ข้อคิดเห็นเก่ียวกับการจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัยท่ีเป็นอยู่ ณ ปัจจุบันว่า ยังขาดทิศทางท่ีชัดเจน จึงอยาก
หารือว่า การกําหนดนโยบายเก่ียวกับแนวทางในการจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัยนั้น ควรกําหนดให้เป็นการ
นําเสนอของอธิการบดีและฝ่ายบริหารท่ีจะต้องนําเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย หรือควรให้สภามหาวิทยาลัย
กําหนดเป็นนโยบายแล้วส่งให้อธิการบดีหรือฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยรับไปดําเนินการในส่วนของรายละเอียด
และวิธปีฏิบัต ิ
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 กรณีดังกล่าวนี้ กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้แสดงข้อคิดเห็นอย่างกว้างขวาง สรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้ 
1. สภามหาวิทยาลัยต้องมีกรอบแนวคิดในเชิงนโยบาย (policy) ท่ีชัดเจน เพ่ือส่งต่อให้ผู้บริหาร

มหาวิทยาลัยรับไปดําเนินการ เนื่องจากฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยจะมีทรัพยากรต่างๆ ตลอดจนบุคลากรท่ี   
พร้อมมากกว่าสภามหาวิทยาลัย แต่ฝ่ายบริหารควรต้องพิจารณาในทางปฏิบัติว่าติดขัดส่วนใดหรือไม่ หากมี    
ข้อกฎหมายใดๆ ท่ีไม่เอ้ือต่อการดําเนินงาน ควรนํามาหารือกับสภามหาวิทยาลัยเพ่ือกําหนดแนวทางการแก้ไข 
อย่างไรก็ตาม ในการทําหน้าท่ีกําหนดนโยบาย (policy maker) ของสภามหาวิทยาลัย อาจติดขัดในประเด็นท่ี
สภามหาวิทยาลัยประกอบด้วยองค์คณะจํานวนมาก จึงอาจต้องแก้ไขด้วยการมีกรรมการชุดเล็กประมาณ        
5-10 คน ทําหน้าท่ีผลักดันเชิงนโยบายอีกระดับหนึ่ง อาจจะทําให้การดําเนินงานมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ควรพิจารณาความได้เปรียบในเรื่องสถานท่ีตั้งของ
วิทยาเขตแต่ละแห่งซึ่งตั้งอยู่ในทําเลท่ีตั้งท่ีดีและเอ้ือต่อการสร้างรายได้ โดยเฉพาะวิทยาเขตบางพระและจันทบุรี 
ท่ีตั้งอยู่ใกล้กับนิคมอุตสาหกรรมของประเทศ ซึ่งต้องอาศัยโครงข่ายด้าน Logistic ขนาดใหญ่รองรับ ดังนั้น 
มหาวิทยาลัยอาจต้องเน้นการจัดการศึกษาด้าน Logistic ตลอดจนจัดให้มีหลักสูตรด้านพาณิชย์นาวีเพ่ิมข้ึน 
เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของภูมิภาคและตลาดแรงงาน จึงจะทําให้เกิดหลักสูตรท่ีหลากหลายและ   
เป็นท่ีต้องการของผู้เรียน เนื่องจากมีตลาดแรงงานรองรับผู้ท่ีจบการศึกษาอย่างชัดเจน ซึ่งในอนาคตจังหวัดชลบุรี
และจังหวัดในภูมิภาคตะวันออกตลอดจนประเทศเพ่ือนบ้านใกล้เคียงจะเชื่อมโยงกันเป็น Hub ด้าน Logistic 
ของประเทศและภูมิภาค โดยขณะนี้เริ่มมองเห็นภาพการปรับราคาท่ีดินเพ่ิมสูงข้ึน อันเนื่องมาจากการลงทุน  
ของกลุ่มทุนชาวญี่ปุ่น เริ่มมีการหารือในเรื่องการจัดตั้งศูนย์ภาษาญี่ปุ่น ตลอดจนศูนย์ฝึกอบรมด้านธุรกิจกับ
มหาวิทยาลัย หรือหากพิจารณาข้ามไปยังประเทศกัมพูชาจะพบว่า ประเทศกัมพูชายังมีทรัพยากรท้ังแก๊สและ
น้ํามันใต้ทะเลอยู่อีกมาก ดังนั้น การเตรียมความพร้อมทางด้านอุตสาหกรรมปิโตรเคมี จึงน่าจะเป็นอีกสาขาหนึ่ง
ท่ีมหาวิทยาลัยควรพิจารณาและให้ความสําคัญ 

3. มหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยควรจัดสัมมนาร่วมกัน เพ่ือพิจารณาจัดทํานโยบายด้านต่างๆ  
เก่ียวกับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยในอนาคต โดยเฉพาะ ในอีก 3 - 4 ปีข้างหน้าว่า ควรจะมีแนวทางการ
ดําเนินงานและการจัดเก็บรายได้อย่างไร ซึ่งนโยบายท่ีจะร่วมกันกําหนดนี้ ควรเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาต ิ   
และต้องพิจารณาจากศักยภาพตลอดจนทรัพยากรท่ีมหาวิทยาลัยมีอยู่ด้วยว่า จะสามารถบริหารจัดการเพ่ือ
ก่อให้เกิดรายได้เพ่ิมข้ึนได้อย่างไรบ้าง และโดยวิธีใด เนื่องจากบริบทของท้ัง 4 วิทยาเขต มีความแตกต่างกัน   
จนทําให้เกิดปัญหาในเชิงบริหารมากพอสมควร ไม่ว่าจะเป็นเรื่องแผนงานหรือแผนเงิน ดังนั้น หากได้มีการ
ประชุมสัมมนาเพ่ือใหทุ้กฝ่ายเกิดความเข้าใจในนโยบาย และสรุปประเด็นการพัฒนาต่างๆ ให้ชัดเจน น่าจะทําให้
ท้ัง 4 วิทยาเขตสามารถหล่อหลอมรวมกันเป็นหนึ่งเดียวและดําเนินการตามนโยบายต่างๆ ท่ีสภามหาวิทยาลัย
กําหนดไว้ไดอ้ย่างเป็นเอกภาพ 

4. นายกสภามหาวิทยาลัยได้สรุปประเด็นต่างๆ ท่ีได้จากการประชุมหารือในวันนี ้ดังนี ้
1) สภามหาวิทยาลัยต้องทําหน้าท่ีกํากับการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปในทิศทางท่ีดี

และเหมาะสม 
2) ประชาคมทุกภาคส่วน จะต้องมีความเข้าใจในทิศทางการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้

การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความเป็นเอกภาพ 
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3) นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย ควรเป็นนโยบายท่ีสามารถดําเนินการได้อย่างแท้จริง และ
ควรพัฒนาจากฐานวิชาท่ีมีอยู่เดิมเป็นหลัก เช่น ฐานทางด้านเกษตร อันหมายถึงด้านอาหารและพลังงาน 

4) มหาวิทยาลัยควรให้ความสําคัญกับนโยบายทางด้านการเงิน (โดยเฉพาะเงินรายได้) เพ่ิมข้ึน 
เนื่องจากในปัจจุบัน มีมหาวิทยาลัยในประเทศไทยประมาณ 200 มหาวิทยาลัย ทําให้การจัดสรรงบประมาณ 
จากรัฐบาลให้กับมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งเริ่มมีข้อจํากัด มทร.ตะวันออก ควรต้องมีนโยบายจัดหารายได้สําหรับ
นํามาใช้พัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ิมมากข้ึน อย่างน้อยควรอยู่ท่ีระดับร้อยละ 50 เม่ือเทียบกับงบประมาณแผ่นดิน 
ในอีก 5 ปีข้างหน้า 

5) วัฒนธรรมองค์กร การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และการพัฒนาบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย ควรจะต้องได้รับการพัฒนาเป็นอันดับต้นๆ แม้จะเป็นเรื่องยากแต่ควรต้องเร่งดําเนินการเพ่ือให้  
ทีมบริหารมีความเป็นเอกภาพ รวมถึงควรพิจารณาด้วยว่า จะทําอย่างไรให้บุคลากรทุกคนมีความรักองค์กร 

6.3 ผศ.วรรณา  อาจณรงค์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ขอให้มหาวิทยาลัยรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
ปีงบประมาณ 2556 ไตรมาสท่ี 4 ให้สภามหาวิทยาลัยทราบด้วย เนื่องจากยังมิได้มีการนําเสนอรายงานในส่วนนี ้

6.4 ผศ. ดร.สัมพันธ์  จันทร์ดํา แจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าชมงานราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ ซึ่งจัดท่ี 
วิทยาเขตจันทบุรี ระหว่างวันท่ี 12 - 18 กุมภาพันธ์ 2557 โดยภายในงานจะมีกิจกรรมท่ีน่าสนใจจํานวนมาก 
โดยเฉพาะ การประกวดกล้วยไม้พ้ืนเมืองและกล้วยไม้เหลืองจันทบูร 

 

ปิดประชุมเวลา 15.50 น. 

--------------------- 
 

(ผศ. ดร.อนุชา   จุลกะเสว)ี 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผู้จดและจัดทํารายงานการประชุม   


